

# Hiệu quả thực hiện Luật Thống kê



Đến nay, toàn tỉnh có gần 7.800 doanh nghiệp và hơn 900 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 98.000 tỷ đồng.

Ảnh: SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN (KHU CÔNG NGHIỆP NGUYỄN ĐỨC CẢNH).

5 năm qua, Luật Thống kê đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thống kê, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của công tác thống kê trong việc cung cấp thông tin phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các cấp trong tỉnh.

Ông Tăng Bá Phúc, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết: Ngay khi Luật Thống kê được Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật được ban hành, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến cho các đơn vị, người làm công tác thống kê trên địa bàn tỉnh; đồng thời, phổ biến lồng ghép trong các hội nghị và các cuộc điều tra thống kê của ngành. Bên cạnh đó, Cục đã tham mưu tính ban hành các văn bản tăng cường thực hiện Luật Thống kê và xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện theo từng năm, trên cơ sở đó bổ khuyết các giải pháp phù hợp trong từng thời điểm nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình hoạt động, toàn ngành Thống kê luôn bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê và sử dụng dữ liệu, thông

tin thống kê, đó là: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; công khai, minh bạch; có tính so sánh; trích dẫn nguồn dữ liệu, thông tin thống kê khi sử dụng và bảo mật dữ liệu, thông tin thống kê theo quy định của pháp luật. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều tra thống kê và hoạt động chuyên môn, đặc biệt là các phần mềm phục vụ cho hoạt động chuyên môn như: phần mềm theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, phần mềm Eoffice chuyên quản lý văn bản và điều hành công việc... được ngành Thống kê tích cực triển khai thực hiện, qua đó góp phần quản lý và nâng cao chất lượng số liệu đầu vào; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân viên và các đơn vị giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả. Ngoài ra, ngành Thống kê luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Thống kê.

Triển khai có hiệu quả Luật Thống kê, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ngày càng hiểu rõ

quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong hoạt động thống kê, trên cơ sở đó tích cực cung cấp thông tin trong việc triển khai thực hiện các hoạt động thống kê cũng như chấp hành công tác điều tra, báo cáo thống kê trên địa bàn. 5 năm qua, ngành Thống kê đã triển khai các cuộc tổng điều tra lớn, hoàn thành đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao như: tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tổng điều tra kinh tế năm 2017 và năm 2021; đồng thời, lập các báo cáo thống kê định kỳ và tổ chức các cuộc điều tra định kỳ như: điều tra mẫu tháng (doanh nghiệp và cá thể) của các ngành kinh tế, điều tra chăn nuôi, điều tra năng suất và sản lượng lúa... Thông qua các cuộc điều tra và báo cáo thống kê của ngành đã cung cấp kịp thời các thông tin phục vụ các cơ quan nhà nước, các cấp, ngành trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của tổ chức, cá nhân.

Vừa qua, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số nội dung như: thể hiện lại quy định tại điểm b, khoản 1 thành "Định kỳ 5 năm rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, quyết định về việc đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước"; việc tổng điều tra kinh tế sẽ được thực hiện theo kỳ 5 năm một lần, sau khi có kết quả tổng điều tra kinh tế sẽ là thời điểm thích hợp để Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát quy mô GDP, trên cơ sở đó cơ quan chức năng sẽ báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định việc đánh giá lại quy mô GDP. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung phụ lục - danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia từ 20 thành 21 nhóm và từ 222 chỉ tiêu thành 230 chỉ tiêu; bổ sung 10 chỉ tiêu, trong đó bổ sung một số chỉ tiêu phản ánh về chất lượng; bổ 4 chỉ tiêu và tách 2 chỉ tiêu thành các chỉ tiêu độc lập. Đối với chương trình điều tra thống kê quốc gia, chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê quy định tại phụ lục - danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31/12/2022.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê bảo đảm cung cấp thông tin một cách đầy đủ và kịp thời hơn, tạo cơ sở pháp lý để các cấp, ngành thu thập các chỉ tiêu thống kê từ đó đưa ra giải pháp quản lý, điều hành đạt hiệu quả. Chính vì thế, thời gian tới, khi có các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, ngành Thống kê sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, vị trí quan trọng của công tác thống kê đối với nhiệm vụ quản lý phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

MINH HƯƠNG

Đặc thù sản xuất tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ nên để bảo đảm an toàn sản xuất, Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã đầu tư hiện đại hóa các trang thiết bị, triển khai nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 có hai tổ máy phát điện với tổng công suất 600MW, tổng mức đầu tư hơn 26.500 tỷ đồng. Từ khi đi vào hoạt động, Công ty Nhiệt điện Thái Bình luôn chú trọng công tác PCCC. Ông Hồ Minh Khánh, Trưởng phòng An toàn môi trường, Công ty Nhiệt điện Thái Bình cho biết: Các tổ máy có cấu hình gồm 1 lò hơi, 1 tuabin, 1 máy phát. Nhiên liệu sử dụng chính là than và dầu HFO. Qua đánh giá, chúng tôi xác định nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở các khu vực như hệ thống ác quy điện một chiều phục vụ nguồn dự phòng khẩn cấp để vận hành nhà máy, hệ thống điều chế hydro, khu vực máy phát điện, 2 bồn chứa dầu HFO, hệ thống lò hơi, khi nén, 4 trạm biến áp và hệ thống động cơ, hệ thống điện phục vụ trong nhà máy. Nếu để xảy ra cháy, nổ thì tổn thất sẽ rất nặng nề cả về người, tài sản, đồng thời ảnh hưởng đến nguồn năng lượng phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt của người dân các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Với phương châm "An toàn để sản xuất", từ khi xây lắp nhà máy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã lựa chọn máy móc, công nghệ tiên tiến, trong đó phải kể đến lò hơi sử dụng công nghệ đốt than phun với thông số hơi dưới tới hạn - Sub-critical, sử dụng than Antraxit, công nghệ tự động khóa dòng, chống quá tải... bảo đảm an toàn thiết bị và hạn chế tối đa sự cố cháy, nổ. Đặc biệt, EVN đã đầu tư xấp xỉ 200 tỷ đồng lắp đặt hệ thống PCCC với các loại máy móc, công nghệ của

# Hiện đại hóa công tác phòng cháy, chữa cháy

Yamoto là công nghệ tiên tiến của Nhật Bản tự động nhận diện, chữa cháy bằng khí FM-200 và bằng nước. Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 cũng được trang bị 1 xe cứu hỏa chuyên dụng, các họng nước cứu hỏa được bố trí tại những điểm nguy cơ cháy, nổ cao, hàng trăm bình bột, bình khí CO<sub>2</sub>, 2 bể nước 6.000m<sup>3</sup>, cùng nhiều vật tư, phương tiện PCCC khác. Định kỳ hàng tháng, Phòng An toàn môi trường của Công ty tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động, chất lượng các trang thiết bị PCCC, phát hiện những khiếm khuyết để kịp thời bảo trì, bảo dưỡng, thay thế, mua sắm bổ sung.

Công ty Nhiệt điện Thái Bình có 331 cán bộ, người lao động. Công ty bố trí 60 người tham gia đội PCCC, được đào tạo, huấn luyện, thực hành kỹ năng sử dụng các phương tiện PCCC. Đội PCCC được chia thành 5 tổ, thực theo chế độ 3 ca sản và cảnh giác cao trước các nguy cơ cháy, nổ cho tất cả người lao động để sẵn sàng tham gia PCCC,

máy nhiệt điện Thái Bình 1 cho biết: Cứ 3 tháng/lần chúng tôi tổ chức cho đội viên tập luyện thực hành kỹ năng PCCC. Mỗi ca, kịp làm việc luôn bố trí 1 lái xe cứu hỏa và 15 người ở đội PCCC bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy ở giai đoạn 1 tại chỗ trước khi có các lực lượng khác đến hỗ trợ. Vừa qua, Công ty đầu tư 100 triệu đồng mua sắm 10 bộ quần áo chống sốc nhiệt trang bị cho đội PCCC, góp phần bảo đảm an toàn cho đội viên và phục vụ tốt công tác CNCH.

Ở nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, bên cạnh các nội quy, quy chế sản xuất an toàn, Công ty Nhiệt điện Thái Bình còn đặt các biển báo, tiêu lệnh, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nơi làm việc. Công ty thường xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và cảnh giác cao trước các nguy cơ cháy, nổ cho tất cả người lao động để sẵn sàng tham gia PCCC,

CNCH tại chỗ khi có tình huống xảy ra.

Nhờ đầu tư hiện đại hóa hệ thống cơ sở vật chất PCCC và chủ động các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, từ khi đi vào hoạt động đến nay nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 chưa để xảy ra bất cứ sự cố cháy, nổ nào. Ông Tạ Trung Kiên, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình cho biết: Gần 4 năm qua, bình quân mỗi năm nhà máy sản xuất 3,5 tỷ kWh điện. Đến nay chúng tôi đã hòa vào lưới điện quốc gia an toàn hơn 13 tỷ kWh, đóng góp ngân sách nhà nước trên 1.000 tỷ đồng. Những ngày này, bên cạnh tập trung thi đua sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch phát điện EVN giao, Công ty Nhiệt điện Thái Bình đang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm CNCH năm 2021 theo chỉ đạo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh, bảo đảm thành công.

KHÁC QUẢN



Đội phòng cháy, chữa cháy nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 thực hành chữa cháy bằng bình bột CO<sub>2</sub>.

# PHỤ NỮ XÃ MINH PHÚ Phát triển nghề đan bèo tây xuất khẩu

Từ những cây bèo tây tưởng chừng bỏ đi, dưới đôi bàn tay khéo léo của chị em phụ nữ xã Minh Phú (Đông Hưng) đã trở thành các món đồ thủ công mỹ nghệ đẹp, thú chơi, giá trị, thân thiện với môi trường, được xuất khẩu sang các nước châu Âu, Nhật Bản.

Người có công đầu tiên đưa nghề đan bèo tây về xã Minh Phú là chị Vũ Thị Loan, thôn Thọ Trung. Chị Loan cho biết: Năm 2006, vợ chồng tôi du nhập và phát triển nghề này trên đất, đan cối, đan làn nhựa về địa phương song chỉ được

một thời gian thì thị trường tiêu thụ gặp khó. Qua tìm hiểu thấy nghề đan bèo tây đang rất phát triển, tôi đã đi học và nhận nguyên liệu về làm. Thời gian đầu chỉ là cơ sở nhỏ với vài lao động, nguyên liệu và thành phẩm đều phụ thuộc vào Công ty TNHH Sản xuất xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tiến Thành (thành phố Thái Bình). Sau vài năm, với sự năng động, nhạy bén, chị Loan đã tự tìm được nguồn nguyên liệu bèo tây khô ổn định từ miền Nam, khung hợp từ Ninh Bình giá rẻ, bảo đảm chất lượng, vì vậy đã chủ động

được trong mọi khâu. Tất cả chị em muốn làm nghề đan bèo tây chị Loan đều tận tình dạy đi kèm, chỉ cho các chị nhận nguyên liệu, khung về nhà làm khi thạo nghề. Đến nay, nghề đan bèo tây không chỉ tạo việc làm ổn định cho hơn 10 thành viên của gia đình chị Loan mà còn cho hàng trăm lao động nông thôn trong và ngoài xã. Với 12 đàn mỗi đàn bèo tây cho Công ty TNHH Diệp Thảo Minh của gia đình chị Loan rải khắp trong tỉnh, mỗi tháng Công ty xuất 6 công hàng với hàng vạn sản phẩm chất lượng sang các

nước châu Âu, Nhật Bản; doanh thu đạt khoảng 50 tỷ đồng/năm.

Dù phải trải qua nhiều công đoạn như phân loại bèo tây khô, vệ sinh, cuốn khung, đan hộp, những keo, phơi hoặc sấy... tuy nhiên nghề đan bèo tây nhẹ nhàng, vừa làm việc nhà mà vẫn đan hộp được, phù hợp với nhiều lứa tuổi, chỉ cần học vài ngày, quan trọng hơn lúc nông nhàn có việc để làm, có thêm nguồn thu trang trải cuộc sống, do vậy nhiều chị em đã nhận nguyên liệu từ nhà chị Loan về đan. Bà Trần Thị Diệu, thôn Thọ Nam, xã Minh Phú cho biết: Vợ chồng tôi làm nghề đan bèo tây 12 năm nay, ngoài việc đồng áng thì rảnh lúc nào là tranh thủ đan lúc đó, ngày đan chúng tôi có nguồn thu ổn định 100.000 - 120.000 đồng. "Ly nông bất ly hương", nghề đan bèo tây ở xã Minh Phú thu hút rất đông phụ nữ tham gia, đa số là người cao tuổi, chị em không có điều kiện đi làm công ty. Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Việt, thôn Thọ Nam cho biết: Vợ chồng tôi tuổi đã cao, ngoài thời gian mùa vụ đều tham gia đan hộp xuất khẩu. Dù đan tranh thủ nhưng mỗi tháng vợ chồng vẫn có thêm 2,5 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Trước đây, khi chưa có nghề này chúng tôi xong việc đồng áng là chơi, không có thu nhập thêm, cuộc sống khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Phú cho biết: Minh Phú là xã thuần nông,

thu nhập của người dân, đặc biệt là của chị em phụ nữ còn thấp trong khi thời gian nông nhàn thì nhiều. Do vậy, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã rất quan tâm khuyến khích, tạo điều kiện cho hội viên du nhập, phát triển nghề mới, giải quyết việc làm cho phụ nữ và lao động địa phương. Đã có một số chị em năng động du nhập nghề mới về xã như đan bèo tây, mây tre đan, đan cối... Với các lợi thế nhẹ, hút ẩm tốt, độ bền khá cao, thân thiện với môi trường, các sản phẩm làm từ bèo tây hiện đang rất "độc lòng" thị trường, tạo ra xu hướng thay thế cho nhiều nguyên liệu sản xuất đồ tiêu dùng không an toàn khác. Tận dụng thời gian nông nhàn, chị em phụ nữ trong xã đã khéo léo tạo ra các sản phẩm thủ công độc đáo, giá trị sử dụng cao từ cây bèo tây. Vì vậy, nghề đan bèo tây duy trì được lâu, phát triển mạnh, hiện đang tạo việc làm cho khoảng 300 lao động trong xã, phần lớn là phụ nữ.

Hơn 10 năm qua, nghề đan hộp xuất khẩu bằng bèo tây cùng với một số nghề phụ mà chị em phụ nữ du nhập, phát triển đã góp phần đem lại nguồn thu nhập đáng kể, cải thiện cuộc sống cho nhiều hộ dân xã Minh Phú. Đây cũng là nghề góp phần thúc đẩy kinh tế của xã Minh Phú ngày càng phát triển, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 51 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 còn 2,45%.

THU HIỀN



Công ty TNHH Diệp Thảo Minh, xã Minh Phú đạt doanh thu khoảng 50 tỷ đồng/năm từ phát triển nghề đan bèo tây xuất khẩu.

# THÁI THUY Gấp trên 2.050 lít hóa chất khử trùng tiêu độc nơi có ổ dịch gia súc, gia cầm cũ

Thực hiện tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh lây lan. Các xã có dịch đã sử dụng 403 lít hóa chất, trên 8,1 tấn với bột để thực hiện tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực công cộng, nơi có nguy cơ cao, đường làng ngõ xóm và khu vực ổ dịch. Huyện yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền để người dân nắm được tình hình dịch bệnh bằng các hình thức phù hợp, không để người dân hoang mang nhưng cũng không chủ quan; cách nhận biết và các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; chủ động khai báo dịch và chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Các địa phương chủ động giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe của đàn lợn tại hộ chăn nuôi, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, chính quyền thôn, đội ngũ thú y cơ sở để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp dịch bệnh phát sinh, không để lây lan. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn quy trình chăn nuôi an toàn sinh học cho người dân theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng.



Hộ chăn nuôi xã Dương Hồng Thủy (Thái Thụy) phun hóa chất khử trùng chuồng trại chăn nuôi gia cầm.

Đến ngày 22/11, 36/36 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thái Thụy đã tổ chức phun hóa chất khử trùng tiêu độc cho toàn bộ nơi có ổ dịch gia súc, gia cầm cũ nhằm tiêu diệt mầm bệnh, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh, lây lan trên đàn gia súc, gia cầm, tạo điều kiện phát triển chăn nuôi.

TRẦN TUẤN

# Kiến Xương Tập trung dập dịch tả lợn châu Phi

Theo báo cáo của Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Kiến Xương, từ ngày 4 - 24/11, huyện Kiến Xương có 9 thôn ở 4 xã xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi ở 32 hộ chăn nuôi, đã tiêu hủy 109 con lợn, tổng trọng lượng trên 6,7 tấn.

Trước thực trạng trên, huyện Kiến Xương đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để khống chế, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Các xã có dịch đã sử dụng 403 lít hóa chất, trên 8,1 tấn với bột để thực hiện tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực công cộng, nơi có nguy cơ cao, đường làng ngõ xóm và khu vực ổ dịch. Huyện yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền để người dân nắm được tình hình dịch bệnh bằng các hình thức phù hợp, không để người dân hoang mang nhưng cũng không chủ quan; cách nhận biết và các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; chủ động khai báo dịch và chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Các địa phương chủ động giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe của đàn lợn tại hộ chăn nuôi, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, chính quyền thôn, đội ngũ thú y cơ sở để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp dịch bệnh phát sinh, không để lây lan. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn quy trình chăn nuôi an toàn sinh học cho người dân theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng.

THU THỦY